



ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณากลับกรอง
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
และอำนวยการ ระดับสูง

ตามประกาศคณะกรรมการกลับกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กกช.) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง และประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน

กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรอง เข้าสอบข้อเขียน ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการทำตอบ คือ ปากกา (สีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้น) และอนุญาตให้นำเอกสารหรือตำราเข้าห้องสอบได้ (open book) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรอง เข้ารับการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมอื่นๆ โดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยให้มารายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๑๐ น. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

/ก. ระเบียบ ...

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาสมัครสอบฯ ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนโดยเคร่งครัด ดังนี้

๓.๑ ต้องนำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนในการสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบมีสิทธิพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบข้อเขียนได้

๓.๒ ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ และต้องจัดหาอุปกรณ์ในการทำตอบซึ่งประกาศไว้ในกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบไปเอง ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง

๓.๓ ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ เมื่อเริ่มสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทำตอบ

๓.๔ ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และสถานที่สอบที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดให้ ผู้ที่นั่งสอบผิดที่ จะไม่ได้รับการตรวจคำตอบ

๓.๕ อนุญาตให้นำเอกสารหรือตำราเข้าห้องสอบได้ (open book) พร้อมอุปกรณ์การเขียนปากกาใช้เฉพาะสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้น แต่ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ได้แก่ วิทยุรับส่ง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ทวอตช์ ฯลฯ เข้าห้องสอบ

๓.๖ ต้องใช้กระดาษคำตอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดให้โดยเฉพาะเท่านั้น และห้ามเขียนชื่อ - ชื่อสกุล หรือเครื่องหมายอื่นใดไว้ในกระดาษคำตอบเด็ดขาด เว้นแต่รหัสประจำตัวผู้สมัครเท่านั้น โดยมีการลงลายมือชื่อกรรมการคุมสอบกำกับทุกแผ่น

๓.๗ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำข้อสอบ และกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต

๓.๘ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

๓.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ห้ามพูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่น หรือบุคคลภายนอก และห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๓.๑๐ ต้องหยุดทำตอบทันที เมื่อหมดเวลาทำตอบ หรือกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือพยายามทุจริตการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องยุติการสอบของบุคคลนั้น และคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียนอาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน หรืออาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป

๔. ข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๔.๑ ผู้เข้าสอบต้องแสดงภาพถ่ายผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับระยะเวลาถึงเวลาสอบข้อเขียน นำมาแสดงที่จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องสอบ

/๔.๒ ผู้เข้าสอบ ...

๔.๒ ผู้เข้าสอบต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องสอบ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ หากพบผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หลังจากวัดอุณหภูมิ ๓ ครั้ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาแยกห้องสอบ

๔.๓ ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมหน้ากากอนามัย เพื่อสวมใส่ในการสอบด้วยตนเอง และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการสอบ รวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคม

๔.๔ ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องในการสอบเข้าไปในบริเวณสถานที่สอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอินทพร จั่นเอี่ยม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบข้อเขียน การพิจารณาถ้อยแถลงเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง
 แนบท้ายประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วัน เวลา สอบ	ตำแหน่งและวิชาสอบ	เลขประจำตัวผู้สมัคร	สถานที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.	<p>กลุ่มอำนวยการทั่วไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง</p> <p>การสอบข้อเขียน (๖๐ คะแนน) สมรรถนะและคุณสมบัติที่จำเป็น รายละเอียดตามผนวก ก และ ข ของประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กพช.) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาถ้อยแถลงเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง</p>	<p>๖๕๑๐๐๑ ถึง ๖๕๑๐๓๒ ๖๕๒๐๐๑ ถึง ๖๕๒๐๒๐</p>	<p>อาคาร หอประชุม พุทธมณฑล สำนักงาน พระพุทธ ศาสนา แห่งชาติ</p>	<p>- ปากกา (สีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้น) - อนุญาตให้นำเอกสารหรือตำรา เข้าห้องสอบได้ (open book)</p>

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ การพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง
 แนบท้ายประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วัน เวลา สัมภาษณ์	การพิจารณากลับกรองความเหมาะสมอื่นๆ (สัมภาษณ์)	เลขประจำตัวผู้สมัคร	สถานที่สัมภาษณ์	การรายงานตัว
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	<p>กลุ่มอำนวยการทั่วไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง</p> <p>การสัมภาษณ์ (๑๐ คะแนน) บุคลิกภาพ ภาวะผู้นำและอาวุโส ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลับกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กกช.) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง</p>	<p>๖๕๑๐๐๑ ถึง ๖๕๑๐๓๒ ๖๕๒๐๐๑ ถึง ๖๕๒๐๒๐</p>	<p>ณ อาคารสมเด็จพระ มหาธีรมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ</p>	<p>ให้มารายงานตัว วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๑๐ น. ณ อาคารสมเด็จพระ มหาธีรมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p>